

Mga Serbisyo ng Nebraska Medicaid sa Tahanan at Naka-base sa Komunidad o Nebraska Medicaid Home and Community-Based Services (HCBS)

Waiver para sa May edad at Kapansanan o Aged and Disabled (AD)

MABILIS NA GABAY SA MGA SERBISYO

Ang Mabilis na Gabay ay isang pagpapakilala sa mga serbisyo at maaaring gamitin upang magpasya kung aling mga serbisyo ang isasaalang-alang. Ipapaliwanag ng iyong Tagapag-ugnay ng Serbisyo ang mga serbisyo nang mas detalyado at tatalakayin ang mga opsyon para sa tagapagbigay.

Ang mga serbisyong magagamit ay batay sa iyong mga pangangailangan. Isang kombinasyon ng mga serbisyo ang maaaring kailanganin upang sumunod sa mga tuntunin ng programa.

Nirebisa 2024

NEBRASKA

Good Life. Great Mission.

DEPT. OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

MGA SERBISYONG MAGAGAMIT

Ang mga kalahok sa waiver ay tumatanggap ng mga serbisyo sa komunidad at nakakatugon sa parehong antas ng pamantayan sa pangangalaga tulad ng mga taong nakatira sa isang Nursing Facility (NF). Ang mga serbisyong magagamit ay batay sa iyong edad.

Mga Serbisyong Magagamit	Bata (wala pa sa edad 18)	Nasa hustong gulang (mga edad 18 pataas)
Kalusugan ng Nasa hustong gulang sa Araw	-	✓
Tinutulungang Pamumuhay	-	✓
Teknolohiyang Tulong	✓	✓
Gawain	-	✓
Kasama	-	✓
Karagdagang Pangangalaga sa mga Batang may Kapansanan	✓	-
Nasa Tahanan Muli	-	✓
Mga Pagbabago sa Tahanan at Sasakyan	✓	✓
Mga Pagkaing Inihatid sa Tahanan	-	✓
Paglinang ng Mga Kasanayan sa Kalayaan	-	✓
Transportasyon na Hindi Pang-medikal	-	✓
Pangangalaga sa Sarili	-	✓
Personal Emergency Response System (PERS) o Personal na Sistema ng Pagtugon sa Emerhensiya	-	✓
Pahinga	✓	✓

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyo, at upang malaman kung alin ang kwalipikado ka, makipag-ugnayan sa iyong Tagapag-ugnay ng Serbisyo. Kailangang matukoy ang mga serbisyo sa iyong plano na nakasentro sa tao bago ang isang tagapagbigay ay maaaring pahintulutan na magbigay ng mga serbisyo sa iyo.

KALUSUGAN NG NASA HUSTONG GULANG SA ARAW

Ang Kalusugan ng Nasa Hustong Gulang sa Araw ay kinabibilangan ng mga aktibidad na panlipunan, pangangasiwa, mga serbisyong sumusuporta, mga pagkain, at mga serbisyong pangkalusugan na ibinibigay sa isang lisensyadong na pag-aayos. Maaaring kailanganin mo ang serbisyong ito kapag ikaw ay may mga kapansanan sa pisikal, emosyonal, o pang-unawa.

Maaari kang maging kuwalipikado kapag ikaw ay 18 taóng gulang o mas matanda pa (19 sa ilang kalagayan) at nangangailangan ng organisadong mga gawain, suporta, at pangangasiwa. Ito ay upang tulungan ka sa iyong mga partikular na pangangailangan at diyeta ayon sa pinapayagan.

TINUTULONGANG PAMUMUHAY

Ang Assisted Living ay naglalaan ng tirahan, pagkain, at iba pang mga serbisyo, gaya ng tulong sa personal na mga gawain ng pangangalaga, mga gawain ng pang-araw-araw na pamumuhay o activities of daily living (ADL), mga instrumental na gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay o instrumental activities of daily living (IADL), at pangangalaga sa kalusugan. Ang mga pasilidad sa tinutulungan na pamumuhay ay lisensyado sa pamamagitan ng Public Health at pinapamahalaan ng Medicaid and Long Term Care (MLTC).

Ikaw ang magbabayad ng kuwartero at pagkain at anumang naaangkop na bahagi ng gastos ng Medicaid.

TEKNOLOHIYANG TULONG

Ang Teknolohiyang Tulong ay kinabibilangan ng pagbili o pag-upa ng mga bagay, kagamitan, o mga sistema ng produkto upang mapataas o mapanatili ang iyong kakayahan na magsagawa ng mga normal na aktibidad sa araw-araw.

Kasama rito ang pagdidisenyo, pag-aangkop, pag-aayos, at pagpapanatili ng kagamitan, pati na rin ang pagsasanay o teknikal na tulong upang magamit ang kagamitan. Kasama rin dito ang pagsusuri upang matukoy ang uri ng tulong na teknolohiya na kailangan mo.

GAWAIN

Ang gawain ay tumutulong sa iyo upang mapanatili ang iyong kalusugan at kaligtasan sa iyong sariling tahanan. Ang gawain ay hindi gaanong madalas na nangyayari kaysa sa Kasamahan.

Maaaring kabilang ang mga aktibidad sa paglilinis ng bahay tulad ng paglilinis sa loob ng tahanan at pangangalaga ng mga kagamitan, appliance, o kasangkapan sa bahay; maliliit na pag-aayos ng mga bintana, screen, hagdan o rampa, kasangkapan, at kagamitan sa bahay; at pag-aayos ng lupa. Kasama sa pag-aayos ng lupa ang pag-alis ng niyebe at yelo, paggapas ng damo, pagkalaykay, pag-aalis ng basura (sa puwesto ng pag-tapon ng basura), pag-aalis ng peste, at paglilinis ng mga kanal ng tubig.

KASAMA

Ang kasama ay para sa mga nasa hustong edad 18 pataas. Kasama rito ang pangangasiwa at mga suporta sa lipunan na inilalaan sa inyong tahanan at posibleng sa mga pag-aayos ng komunidad. Ang serbisyong ito ay maaaring kabilang ang magaan na mga gawain sa paglilinis ng bahay, pagbabayad ng mga singil, serbisyo sa pag-aasikaso, mahahalagang pamimili, paghahanda ng pagkain, at serbisyo sa paglalaba.

KARAGDAGANG PANGANGALAGA SA MGA BATANG MAY

KAPANSANAN

Ang Karagdagang Pangangalaga sa mga Batang may Kapansanan ay naglalaan ng pantanging pangangalaga sa isang bata o kabataan na may mga kapansanan na wala pang 18 taong gulang. Ang pag-aalaga sa bata ay ibinibigay upang ang karaniwang (mga) tagapag-alaga ay makapagtrabaho o makapagsanay upang makatulong sa pagpalakas ng kita ng pamilya (tulad ng pagkuha ng isang degree).

Ibinibigay sa bahay ng bata o sa isang pagaayos na aprubado ng DHHS. Ang serbisyong ito ay dapat na higit sa dalawang oras bawat linggo kada linggo at karaniwan na mas mababa sa 12 oras bawat araw.

NASA TAHANAN MULI

Ang Nasa Tahanan Muli ay sumusuporta sa mga residente ng pasilidad ng pag-aalaga na lumipat sa isang mas independiyenteng tirahan. Maaari kang maging kwalipikado kung ikaw ay higit sa 18 taong gulang at isang kasalukuyang residente ng pasilidad ng pag-aalaga na ang mga serbisyo ng pasilidad ng pag-aalaga ay binabayaran ng Medicaid sa loob ng hindi bababa sa tatlong buwan.

Kabilang dito ang mga hindi paulit-ulit na pagtatayo ng gastusin sa paghahanda para lumipat sa isang pribadong tirahan, kung saan ikaw ang responsable para sa iyong sariling gastusin ng pamumuhay. Kabilang sa mga bagay at serbisyong saklaw ay ang mga mahahalagang kasangkapan; deposito para sa seguridad ng isang kasunduan sa paupahan; mga bayad sa pagsasaayos o deposito para sa mga utilities; at mga pagsasaayos para sa kakayahang maka-access.

MGA PAGBABAGO SA TAHANAN AT SASAKYAN

Ang mga Pagbabago sa Tahanan at Sasakyan ay pisikal na mga pagbabago na ginagawa sa isang pribadong tirahan, kotse, o van, upang matugunan ang iyong pantanging mga pangangailangan o pagbutihin ang iyong pagkilos.

MGA PAGKAING INIHATID SA TAHANAN

Ang mga pagkaing inihatid sa tahanan ay inihatid sa iyong tahanan, gamit ang malinis na kagamitan at kasangkapan, pinananatili ang tamang temperatura ng pagkain, at nagtataglay ng sangkatlo ng pinakamababa na pang-araw-araw na kinakailangang nutrisyon para sa mga nasa hustong gulang, gamit ang iba't ibang uri ng pagkain sa araw-araw. Maaari kang maging kuwalipikado para sa mga pagkaing inihatid sa bahay kung hindi ka makapaghanda ng iyong sariling pagkain.

PAGLINANG NG MGA KASANAYAN SA KALAYAAN

Ang Paglinang ng Mga Kasanayan sa Kalayaan ay nagtuturo ng mga aktibidad sa pang-araw-araw na buhay o activities of daily living (ADL), mga instrumental na gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay o instrumental activities of daily living (IADL), at pamamahala ng bahay upang mapataas ang kasarinlan. Ito ay ibinibigay sa iyong bahay at komunidad.

Maaaring kabilang dito ang pagtuturo ng mga gawain tulad ng paliligo, pagbibihis, pagkain, paggamit ng palikuran, paggalaw, paglilinis ng bahay, paggamit ng transportasyon, pamamahala ng pera, at pamimili.

TRANSPORTASYON NA HINDI PANG-MEDIKAL

Ang Hindi Pang-medikal na Transportasyon papunta at mula sa mga mapagkukunan ng pamayanan upang matulungan kang magpatuloy na manirahan sa iyong tahanan.

PANGANGALAGA SA SARILI

Ang Personal na Pangangalaga ay kinabibilangan ng tulong sa mga aktibidad ng pang-araw-araw na buhay o activities of daily living (ADL) at mga gawain na may kaugnayan sa kalusugan, at maaaring kabilang din ang mga instrumental na aktibidad sa pang-araw-araw na buhay o instrumental activities of daily living (IADL) Ito ay ibinibigay sa iyong bahay at komunidad.

Ang serbisyong ito ay tumutulong sa iyo na matapos ang mga gawain na normal mong gagawin para sa iyong sarili kung wala kang kapansanan.

PERSONAL EMERGENCY RESPONSE SYSTEM (PERS) O PERSONAL NA SISTEMA NG PAGTUGON SA EMERHENSIYA

Ang PERS (Personal Emergency Response System) ay isang elektronikong kagamitan na ginagamit upang matulungan kang makipag-ugnayan sa isang tao sa oras ng emerhensiya. Ang sistema ay nakakonekta sa iyong telepono at nagpapadala ng abiso sa isang itinakdang tao o call center kapag pinindot mo ang isang button.

PAHINGA

Ang pahinga ay isang pansamantalang serbisyo na maaari mong gamitin kapag hindi mo kayang alagaan ang iyong sarili. Ang Pahinga ay pansamantalang ginhawa para sa karaniwang tagapag-alaga na nakatira kasama mo. Tinutulungan ka ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay, pagpapanatili ng kalusugan, at pangangasiwa.